

ประวัติการเสนอชื่อ ผลงานดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ปี พ.ศ.	ชื่อ - สกุล	สาขาผลงานดีเด่น	ชื่อผลงาน	รางวัลระดับมหาวิทยาลัย
2553	ศ.ดร.สายัณห์ สดุดี	การวิจัย	การจัดการสวนยางพารา	-
2554	ศ.ดร.สายัณห์ สดุดี	การวิจัย	การพัฒนาระบบกรีดยางพาราแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางภาคใต้ของประเทศไทย	-
	ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์	การวิจัย	การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน	ได้รับรางวัล
2555	ศ.ดร.สายัณห์ สดุดี	การวิจัย	การจัดการสวนยางพารา	ได้รับรางวัล
2556	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การประดิษฐ์	เครื่องประเมินการเจริญเติบโตและความยาวของรากพืชเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ	-
	นายธีระพงศ์ จันทรมนิยม	การบริการวิชาการ	การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศ	ได้รับรางวัล
2557	ศ.ดร.เสาวภา อังสุภาณิช	การวิจัย	ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและสัตว์พื้นใต้น้ำทะเลชนิดใหม่	ได้รับรางวัล
	ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์	การแต่งตำรา	การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน	ได้รับรางวัล
	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	การประดิษฐ์	เครื่องประเมินการเจริญเติบโตและความยาวของรากพืชเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ	-
	นางวรภัทร ใฝ่แก้ว	การบริการวิชาการ	ตลาดเกษตร ม.อ.	-
2558	ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์	การวิจัย (วิทย)	ปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1	-
	ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข	การวิจัย (สังคมศาสตร์)	การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	-
	ผศ.ดร.นเรศ ช้วนยุก	การประดิษฐ์	องค์ประกอบของวัคซีนเชื้อเป็นแบบผสมสำหรับป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซินในสัตว์น้ำและกรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบของวัคซีนดังกล่าว	-
	ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว	การบริการวิชาการ	ปาล์มน้ำมันเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน ต.ป่ากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา	-
2559	รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์	การวิจัย (วิทย)	พฤติกรรมผสมพันธุ์และการพัฒนาระยะตัวอ่อนของแมลงวันแดง...	-
	ผศ.ดร.นเรศ ช้วนยุก	การประดิษฐ์	องค์ประกอบของวัคซีนเชื้อตายแบบผสมสำหรับป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซินในสัตว์น้ำและกรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบของวัคซีนดังกล่าว	-
	นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง	การบริการวิชาการ	การออกแบบระบบการปลูกพืชไร่นาแบบแนวตั้ง	-
	ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว	แต่งตำรา	วนเกษตรยางพารา	-
	งานกิจการนักศึกษา	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	วงดนตรีลูกทุ่งทรัพย์งาม	-
2560	รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า	แต่งตำรา	สารรายปผลิตพืช	-
2561	นางวรภัทร ใฝ่แก้ว	การบริการวิชาการ	ตลาดเกษตร ม.อ.	-
2562	ดร.ปฎิมาพร ปลอดภัย	การบริการวิชาการ	นวัตกรรมการป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยวของกล้วยหิน (โรคอุบัติใหม่) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-

ปี พ.ศ.	ชื่อ - สกุล	สาขาผลงานดีเด่น	ชื่อผลงาน	รางวัลระดับมหาวิทยาลัย
2563	รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง	แต่งตำรา	ดินปัญหาและการจัดการดิน	-
	กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม	การบริการวิชาการ	โครงการ “ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)”	-
2564	รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี	สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานเพื่อยกระดับทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้	-
	รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์	แต่งหนังสือ	การผลิตแพะเนื้อและเนื้อแพะคุณภาพ	-
	รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ผศ.ดร.ธิญาภรณ์ แก้วทวี และทีมงาน	การบริการวิชาการ	กระบี่โมเดล โครงการเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม และโครงการการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก	-
2565	รศ.ดร.ระวี เจียรวิภา	แต่งหนังสือ	นิเวศเกษตรสวนยางพารา	-
	รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ผศ.ดร.ธิญาภรณ์ แก้วทวี และทีมงาน	การบริการวิชาการ	ผลงาน การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (กระบี่โมเดล) โครงการย่อย : ต้นแบบการพัฒนาการเกษตรที่ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยร่วมกับการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และโครงการย่อย : ชุมชนต้นแบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-
2566	รศ.ดร.วิสุทธิ์ ลิทธิฉายา	แต่งหนังสือ	ผลงานหนังสือ “มอดซีซูย์ในประเทศไทย”	-